

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi
trân trọng báo tin cùng quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ,
quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:



ÔNG MATTHEW LÊ NGỌC LÂN

Sinh ngày 13 tháng 2 năm 1952

tại Hội An, Quảng Nam - Việt Nam.

LÀ CON TRAI, CHỒNG, CHA, EM, ANH CỦA CHÚNG TÔI

Đã từ trần ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Tại Portland, Oregon. Hưởng thọ 71 tuổi.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Thân phụ mẫu: ông Lê Văn Khương và bà Đỗ Thị Mai

Hiên thê: bà Đỗ Thị Chương

Trưởng nam: Lê Sơn Lâm, cùng vợ và các con, Việt Nam.

Trưởng nữ: Lê Tường Vi, cùng chồng, Portland, OR.

Chị gái: Lê Bích Thuận, cùng các con, và các cháu, Portland, OR.

Em gái: Lê Thị Minh Diệu, cùng các con và các cháu, Portland, OR.

Em gái: Lê Thị Thụ Phương, Portland, OR.

Em trai: Lê Ngọc Ái, cùng vợ và các con, Portland, OR.

Em gái: Lê Thị Thu Hà, cùng các con, Portland, OR.

Em gái: Lê Thị Thu Hương, cùng chồng và các con, Portland, OR.

Em trai: Lê Tường Long, RIP.



XIN MIỄN PHÚNG ĐIỀU VÀ VÒNG HOA

Xin quý vị dâng lễ, lần Hạt Mân Côi cầu nguyện cho linh hồn Matthew.

sớm được hưởng lòng thương xót của Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ VISITATION - FUNERAL MASS



CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MATTHEW LÊ NGỌC LÂN

Linh Cữu được quản tại Nhà Nguyễn Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
11731 SE Stevens Road - Happy Valley, OR 97086
Tel: 503-249-5892

THỨ TƯ NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2023

4:00PM - 8:30PM

- 4:00PM - Nghi thức phát tang
 - Thăm viếng linh cữu và đọc kinh.
 - 7:00PM - Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Matthew
- Sau Thánh lễ:
- Gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu.

THỨ NĂM NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2023

7:00AM: THÁNH LỄ AN TÁNG
TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG

LIVE
STREAM

@ gxlavangoregon.com (Tham dự trực tuyến)

8:00AM: DI QUAN VÀ AN TÁNG TẠI
Nghĩa trang Công Giáo Gethsemani
(Đối diện Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang).

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM Ạ.

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI ÔNG MATTHEW LÊ NGỌC LÂN 1952 - 2023

Ông Lê Ngọc Lân sinh ngày 13 tháng 2 năm 1952 tại Hội An, Quảng Nam, Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Lân, lúc thiếu thời, theo học tại trường Tiểu Học Thánh Teresa Huế. Sau đó, gia đình chuyển vào Đà Nẵng, ông tiếp tục theo hết trung học đệ nhất cấp tại trường Thánh Tâm Đà Nẵng, và trung học đệ nhị cấp tại trường Lycée Blaise Pascal.

Ông vào Sài Gòn để theo học ngành Kinh Tế Thương Mại tại Đại Học Minh Đức.

Sau mùa hè Đỏ lửa 1972, cuộc chiến quốc cộng đến thời khốc liệt, tuổi trẻ ngang tàng không cho phép ông ngồi ghế đại học - lúc đó đang năm thứ 3 - nhìn quê hương đang ngày đêm bị cộng sản đe dọa, ông xếp bút nghiên để gia nhập Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, và học ở đó cho đến ngày Miền Nam bị bức tử dưới tay Cộng Sản.

Ông lập gia đình cùng người bạn đời của mình là bà Đỗ Thị Chương vào năm 1979, và cùng nhau sinh được hai người con.

Ông định cư ở Portland Oregon vào năm 2007.

Trong gia đình ông luôn là một người chồng người cha hiền lành, chân thật, luôn lo lắng cho gia đình, và đặt gia đình trên bản thân mình. Trong công việc, ông là người siêng năng, cần mẫn, và luôn sẵn sàng xắn tay áo để làm các công việc nặng nhọc giúp cho co-worker, ngay cả lúc công việc đó không phải của mình. Tuy đời sống có những lúc khôn khó, gian nan, ông luôn là người lạc quan, hài hước, và sống chan hòa bao dung với mọi người.

Ông Matthew Lê Ngọc Lân được Chúa thương gọi về vào lúc 3 giờ 24 phút chiều ngày 11 tháng 9 năm 2023, trong sự thương tiếc của đại gia đình và bạn hữu xa gần.

Kính xin mọi người thương và thêm lời cầu nguyện cho **linh hồn Matthew** sớm được hưởng lòng thương xót Chúa.

GIA ĐÌNH CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.

